



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๓๐๐๐

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๘/ ๑๓๔๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้าสาขา

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ และสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เปิดตะวันน้องใหม่ “รับศิษย์สู่อ้อมอกครู รับน้องสู่อ้อมใจพี่” ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๓ ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๕ และ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดังกำหนดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อร่วมเป็นเกียรติ

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศวะวิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ช่วงเวลา	กิจกรรม
07.30 - 08.45 น.	นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
08.45 - 09.00 น.	<ul style="list-style-type: none">รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด ไปฏกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
09.00 - 12.00 น.	<ul style="list-style-type: none">กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข” ดำเนินกิจกรรมโดย ทีมงานสันถนาการ
12.00 - 13.00 น.	<ul style="list-style-type: none">พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.	<ul style="list-style-type: none">กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ก้าวแรกสู่รั้วยางนา “วิศวะ มทร.ศรีวิชัย” ดำเนินกิจกรรมโดย ทีมงานสโมสรมักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.00 - 17.00 น.	<ul style="list-style-type: none">กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “รับศิษย์สู่อ้อมอกครู รับน้องสู่อ้อมใจพี่” ดำเนินกิจกรรมโดย คุณวุฒิชัย เพชรสุวรรณและทีมงานสโมสรมักศึกษากิจกรรมสานสัมพันธ์ จัดพี่น้อง นักศึกษามุสลิม โดย ทีมงานสโมสรมักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมมุสลิม



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๑๖๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ด้วยคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๓ ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่ และสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (รศ.สุชาติ จันทร์มณี)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (รศ.นันทชัย ชูศิลป์)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.โสภิตา จรเด่น)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ฐานวิทย์ แนมใส)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.อชิโรจน์ มะโน)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ชูไฮต์ สนิ)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.พันธ์ยศ วรเชษฐรวาวัตร)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.นราธร สังข์ประเสริฐ)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.อิทธิราช ภัทรางกูร)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (นายอัมพร บุญราม)	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (นายพงศกร เจริญเนตรกุล)	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
	/หัวหน้าสาขา...

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล	กรรมการ
หัวหน้างานกิจกรรม	กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย	กรรมการ
หัวหน้างานบริหารและวางแผน	กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมเป็นเกียรติในโครงการและพิธีบายศรีสู่ขวัญ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน (ประสานงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด โปฏฐกรัตน์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ทองอ่อน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธร สังข์ประเสริฐ	กรรมการ
นายอัมพร บุญราม	กรรมการ
นายชัยชุมพล ชูราษฎร์	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ จันทรา	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส	กรรมการ
นางสาวชนกนันท์ ทองจีน	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วทงนงค์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน กำหนดขอบข่ายกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม

/๓. คณะกรรมการ...

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนราวัฒน์ บุญราศรี	ประธานกรรมการ
นายอาศิส อัยรักษ์	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัดน์ จันทร์ทองพูน	รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุดธางกูร	กรรมการ
รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล	กรรมการ
รองศาสตราจารย์นันทชัย ชูศิลป์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์อรุณ ลูกจันทร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล แก้วทอง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมมาตร สวัสดิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัท ทิพากรเกียรติ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อลาภ การปลั่งจิตร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร เกื้อสกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ สุขมณี	กรรมการ
นายเปรมณัช ชุมพร้อม	กรรมการ
นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ	กรรมการ
นางรจนา คุณพูล	กรรมการ
นายภูวิศะ กิมตัน	กรรมการ
นางสาวพัชรี ทองช่วย	กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ ละอองโชค	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พงศ์ภักดิ์ธรรม	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร เรืองกุล	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา ผาสุข	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ นิยมเพชร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ สถิตวทรธนะ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สุทธิศักดิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ บุญนุ่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิมากร จันทร์พริ้ม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ทองอ่อน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหพงศ์ สมวงศ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรุณี ชายทอง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิโรจน์ มะโน	กรรมการ
	/ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยานิษฐ์ บุญสนิท	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา สามัคคี	กรรมการ
นายคนโฑ ปานทองคำ	กรรมการ
นายอัมพร บุญราม	กรรมการ
นายธรรมรงค์ ทวีชื่น	กรรมการ
นายอภิรักษ์ เสือเดช	กรรมการ
นายสุนทร รุ่งเรืองไพบยภ	กรรมการ
นายพรชัย แคล้วอ้อม	กรรมการ
นายธนากร อินทสุทธิ	กรรมการ
นายมารุต รักษา	กรรมการ
นางสาวอัชฌา ทิมกุล	กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เพชรสงคราม	ประธานกรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพชรดี	รองประธานกรรมการ
นายวสุ สุขสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ศรีไชยรัตน์	รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ นิยมवास	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประสิทธิ์ คงบุญ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ จินธาดา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์ แนมใส	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจ็ด โปฏกรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติราช ภัทรางกูร	กรรมการ
นายประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการ
นายเสรี ทองชุม	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.อเนก ไทยกุล	กรรมการ
นายพินทิพย์ มณีนิล	กรรมการ
นายสมเกียรติ แสงชอบ	กรรมการ
นายกิตติชัย ชัยเพชร	กรรมการ
นายปฐมพร นระระโต	กรรมการ
นายยงยุทธ แก้วจำรัส	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณณี เกตุแก้ว	กรรมการและเลขานุการ
	/ สาขาวิศวกรรม...

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรโพยม วรเชษฐรวาทร์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกุล	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ศรีวิทยากุล	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ศรีวะบุตร	รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ชาติรี หอมเขียว	กรรมการ
รองศาสตราจารย์เดช เหมือนขาว	กรรมการ
รองศาสตราจารย์สุชาติ จันทรมณีย์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์มาหามะสุไรมี มะแซ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูไฮดี สนิ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ วรเชษฐรวาทร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา ภิรมย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิตา จรเด่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ดุลยกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร ใจดำรงค์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พิศสุวรรณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราภา จ้อยพจน์	กรรมการ
นายธีรพงษ์ เหลี่ยมขุน	กรรมการ
นายวิทยา ศิริคุณ	กรรมการ
นายอภิชาล ทองมั่ง กำเนิดว่า	กรรมการ
นายรอมฎอน บุระพา	กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ สุขยัง	กรรมการ
นางโยทกา ศรีบุรุษ	กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางนงนาฏ ระวิงวงศ์	ประธานกรรมการ
นายณัฐพล หนูฤทธิ	รองประธานกรรมการ
นายชนมภัทร รุณปักษ์	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธร สังข์ประเสริฐ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กীরติ อินทวิเศษ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล มหศักดิ์สกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร มุลทองขุน	กรรมการ
นายชัยสิทธิ์ ชูสงค์	กรรมการ
นายอรรถพล คงหวาน	กรรมการ
นายสันติ สติตวรธนะ	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ วัฒนกุล	กรรมการ
นางสาวเกสร่า เพชรกระจ่าง	กรรมการ

/นายพงศกร...

นายพงศกร เจริญเนตรกุล กรรมการ
 นางสาวนภาพร สมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประธานงาน กำหนดขอบข่ายกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม ดูแล
 นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

๔. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

นางสาววิลาวัลย์ ทองนิมิต ประธานกรรมการ
 นางสาวกาญจนา ทองดีบ กรรมการ
 นางสาวปานรดา จำยวานิชย์ กรรมการ
 นางสาวพรเพ็ญ จันทรา กรรมการ
 นางสาวพัชรี ทองช่วย กรรมการ
 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณิ เกตุแก้ว กรรมการ
 นางสาวอชฌา ทิมกุล กรรมการ
 นางโยทกา ศรีบุรุษ กรรมการ
 นางสาวนภาพร สมบูรณ์ กรรมการ
 นางสาวนิจรรย์ ฉวี กรรมการ
 นางศศิประภา ยันตรกิจ กรรมการ
 นางทิพวรรณ จักรช่วย กรรมการ
 นางสาวณปภัช ชายพรม กรรมการ
 นางสาวอังคณา สีม่วง กรรมการ
 นางสาวปิยะวรรณ บุญชื่น กรรมการ
 นางสาวสิริภรณ์ ภัทรางกูร กรรมการ
 นางสาวบุญศรี นุ่นหนู กรรมการ
 นางสาวผกามาส หลีสกุล กรรมการ
 นางสาวภรชนก ณ สงคราม กรรมการ
 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
 นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และเครื่องเสียง

นายไกรวิทย์ ชูชาติ ประธานกรรมการ
 นายชัยชุมพล ชูราษฎร์ กรรมการ
 นายศุภสันต์ ชัยอนันตกุล กรรมการ
 นายสดดี ชูสวัสดิ์ กรรมการ
 นายธเนศ สืบประดิษฐ์ กรรมการ
 นายปิ่นชัย เกษสวัสดิ์ กรรมการ
 นายวิฆเนศ เพชรสุวรรณ กรรมการ
 นายณภดล คงเพชร กรรมการ
 นายนเรศ ศรีสุระคุปต์ กรรมการ
 นายชยธร หมวดเจริญ กรรมการ
 /นายรัฐพล...

นายรัฐพล ชัยทอง	กรรมการ
นายอภิวัชร รวีสกุลวัฒน์	กรรมการ
นายสิริภพ ศรีงาม	กรรมการ
นางสาวดุขฎิ ประธรรม	กรรมการ
นางสาวลักษณ์ เพชรขวัญ	กรรมการ
นางสาวแดง สุวรรณ	กรรมการ
นางพรทิพย์ เกตุระหงษ์	กรรมการ
นางสาวจินตนา แก้วมาก	กรรมการ
นางสำปีหนะ ประทุม	กรรมการ
นางพะเยาว์ บุญมณี	กรรมการ
นางสาวสมเชื้อ มากไชย	กรรมการ
นางมยุรา เขาทอง	กรรมการ
นางพรธิมา อิมพาลี	กรรมการ
นางสาวพุทธชาติ ธนุสิงห์	กรรมการ
สโมสรนักศึกษา	กรรมการ
นางจุฑารัตน์ มานะขำนิ	กรรมการ
สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วทงศ์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศนอุปกรณ์ และเครื่องเสียง ที่ใช้ในโครงการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

นางสาวปานรดา จำยวานิชย์	ประธานกรรมการ
นางสาวกาญจนา ทองตีบ	กรรมการ
นางสาวปิยะวรรณ บุญชื่น	กรรมการ
นางสาวสิริภรณ์ ภัทรางุณ	กรรมการ
นางสาวณปภัช ชายพรม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิกจ่ายเงินในโครงการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีกร

นางอุทัยทิพย์ จิตรมั่นธรรม	ประธานกรรมการ
นางสาวศศิธร เรืองศรี	กรรมการ
นางสาวพิชชาภา ปาลรัตน์	กรรมการ
นางสาวชนกนันท์ ทองจีน	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ บันทึกภาพ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ

/๘. คณะกรรมการ...

๘. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหาร และเครื่องดื่ม

นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วทองงค์	ประธานกรรมการ
นางสาววิลาวัลย์ ทองนิมิต	ประธานกรรมการ
นางสาวกาญจนา ทองตีบ	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ จันทรา	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการดูแล จัดหาอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วทองงค์	ประธานกรรมการ
นางสาวชนกนันท์ ทองจีน	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน และวิเคราะห์ประเมินผลกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา ภิรมย์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์